

UREKA - เล่นสั้น คั่นเวลา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

โดยปกติ หรือโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น เหนือเมฆจะเอาหุ้นมาเข้าขาดตาเซียน นอกจากจะเป็นหุ้นที่อยู่ในแนวถนัดๆ แล้ว ก็ยังต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หรือมองกราฟคร่าวๆ จะต้องเป็น Up Trend ... แต่ที่เอา UREKA มาบอกว่า เล่นสั้น คั่นเวลา นั้น นอกจากจะยังเป็นแนวโน้มของการขึ้นก็อาจจะขึ้นในเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่วันก็ได้ ซึ่งถ้าจะขึ้นมากกว่าที่คาด ก็ต้องมาว่ากันอีกที เพราะนั่นอาจจะหมายถึงว่า แนวโน้มจริง ที่เป็นขาลงอยู่นั้น อาจจะกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแทนก็ได้... และที่บอกว่า คั่นเวลา ก็เนื่องจาก หนึ่งๆ ตลาด หรือSET Index ในสัปดาห์นี้อยู่ไม่ใช่น้อย หลังจากที่ 3 วัน จากสัปดาห์ที่แล้วนั้น แกว่งตัวแคบๆ แม้จะเหมือนค่อยๆ ขึ้นมาต่อเนื่อง แต่อาการอย่างนั้น เหนือเมฆ ไม่ไวใจ โอกาสที่จะมีการ เทขายลงมาแบบแรงๆ ก็อาจจะมีได้ ซึ่งถ้าจะไม่เป็นแบบนั้น สัปดาห์นี้ จำเป็นจะต้องรับขึ้นผ่าน 1574-1575 ไปยืนให้ได้ หรือ จะยืน 1585-1590 ได้จะยิ่งดี ความหวังหลังจากนั้น ก็จะดูสไตลิ่งขึ้นหลายท่านเคยถาม ไม่ว่าจะเจอหน้า หรือโทรคุยกันว่า การที่ตลาดจะลงมาทำ คลื่น e เพื่อลง คลื่น 4 ที่ในระดับต่างๆ นั้น “อะไรจะทำให้ลง” ...อันนั้น เหนือเมฆก็ไม่ทราบหรอกครับ เพียงอ่านตามคลื่นเอลเลียตแล้วมันมีผลที่ออกมาถึงความน่าจะเป็น ก็เท่านั้น อย่างที่บอก เมื่อได้ผล ก็อย่าไปหาเหตุ นี่คือหลักการ... แล้วโอกาสในทางที่ดีก็มีหน้า คือถ้าไม่อยากจะเห็นคลื่น e ลึกๆ ก็จงแสดงพลัง ดันให้ไปยืน 1600-1620 ให้ได้มันคงดี แล้วนั้นแหละ จะไม่มีคลื่น e แต่จะกลายเป็นคลื่น 5 ใหญ่ๆ แทน (แต่หุ้นเรา มักมีคลื่น e)

ดูตามเกม...

เคยเห็นเกมแดงขึ้นแรงๆ มีได้ก็บ่อยครั้ง ซึ่งครั้งนี้ ด้วยสัญญาณทางเทคนิค ที่ออกมาในรูปแบบนี้ อาจจะแดงขึ้นแรงๆ ได้แบบวันสองวัน หรือ อาจจะวันเดียวถึงระดับ 1.4 +/- เลยก็ได้

- แนวรับ : ... จริงๆ 1.18-1.20 ราคาที่ ยังน่าสนใจ หรือ ห้ามต่ำกว่า 1.15
- เป้าหมาย : ... ระยะสั้น มองไว้ที่ระดับ 1.40-1.42 ก่อน ยืน 1.40ได้ ค่อยว่า

Price Chart...(UREKA)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น UREKA... ตามที่กล่าวในข้างต้นแล้วว่า แนวโน้มของหุ้น ยังเป็นขาลง ไม่ว่าจะลาก Trend มาดู หรือจะอ่านจากรูปแบบของ MA. ยังไม่บ่งชี้ว่า เป็นขาขึ้น ดังนั้น การเล่น หรือ การเก็งกำไร ก็หวังแค่ระยะสั้น โดยเครื่องมือที่บอกถึงโอกาส หรือความน่าจะเป็น ที่จะมีการแดงกลับแรงๆ นั้น ก็คือ 14RSI ที่อยู่ในค่าของ Bullish Divergent ... ดังนั้น การแดงขึ้นแรงๆ ยังหวังได้ และหากขึ้นแรงจนถึงระดับ 1.40-1.42 ได้แล้ว เราจะกลับมาดูกันอีกทีว่า จะมีโอกาสผ่านได้มากน้อยแค่ไหน หรือ ทดสอบแนวต้านที่ว่าแล้ว จะมีอาการอ่อนตัว เพื่อจะมีการขึ้นผ่านต่อไปได้หรือไม่ เพราะหากผ่านระดับที่ว่า หรือ ยืน 1.40 ได้มันคง แนวโน้มขาขึ้นจริง อาจจะมา

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน